



Quyết định Lớn nhất của Cuộc đời Bạn!

Hầu hết các quyết định trong cuộc đời có tầm quan trọng với điều gì đó. Tuy nhiên, duy một quyết định là quan trọng nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một chỉ dẫn đơn giản để hiểu rõ hơn về quyết định phi thường này - món quà cứu chuộc được ban cho cách nhưng không của Đức Chúa Trời - thì hãy bắt đầu tại đây.

Copyright © 2013 David J. Swandt. All Rights Reserved.

Published under license agreement by Twenty20 Faith, Inc. (USA). Not intended for resale. For more information visit:

www.twenty20faith.org

"Đức Chúa Trời có nên cho bạn vào nước Thiên đàng?"

Hãy thử tưởng tượng cuộc sống thế trần của bạn phải tới một hồi kết không hề lờ mờ trước. Với sự quá đỗi ngạc nhiên, bạn thấy mình đứng trước Đấng Tạo Hóa của chính mình. Khi mà sự bối rối cũng như sợ hãi của bạn chuyển sang sự đợi chờ và phấn khích vì cuối cùng bạn đã nhìn thấy ngôi nhà đời đời của mình, đột nhiên bạn dừng lại trước khi bước vào. Đức Chúa Trời hỏi bạn một câu hỏi thăm thía, "Tại sao Ta lại nên cho con vào Thiên đàng?"

Bạn sẽ đáp lại thế nào?

Thật may, khi ngày tuyệt vời và đẹp đẽ đó đến với mỗi người trong chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ không đòi hỏi chúng ta hoàn thành bài kiểm tra trước khi bước vào nhà Ngài. Tuy nhiên, viễn cảnh sẽ tái hiện ra một bức tranh quan trọng, kích thích tự duy nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự cứu rỗi.

Một số người có thể sẽ trả lời câu hỏi của Đức Chúa Trời qua những điều tốt đẹp mà họ đã thực hiện. Một số khác sẽ nói về việc trung tín nhóm lại của họ, và số còn lại vẫn có thể liệt kê tất cả những điều tội tộ trong cuộc sống mà họ đã tránh. Mặc dù đây là những yếu tố quan trọng của mỗi cuộc đời Cơ Đốc Nhân, nhưng chúng không đảm bảo sự cứu rỗi. Chỉ có một câu trả lời đúng cho câu hỏi:

"Tôi có để Chúa Giê-xu Christ thành Chủ tể của cuộc đời tôi và Ngài đã thanh sạch mọi tội lỗi trong tôi."

"Đức Chúa Trời đã Tạo Bạn với Sự Vĩnh Hằng trong Tâm Trí"

Khi Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, Ngài đã có nhiều hơn một kế hoạch 70 hay 80 năm cho sự tồn tại của chúng ta. Ngài có một mục đích xác định cho mỗi một cuộc đời. Kế hoạch của Ngài trải dài cả đời sống trần gian, và đời sống thiên thượng (hay vĩnh hằng) của chúng ta. Gia-cơ 4:14 mô tả sự khác biệt giữa hai khía cạnh của sự tồn tại của chúng ta. Câu này nói rằng,

"Sự sống (trên đất) của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay." **Gia-cơ 4:14.**

Bạn đã từng nghe câu, "Đời sống ngắn ngủi." Trong ánh sáng vĩnh cửu, quả thật như vậy! Kinh thánh nói rằng,

"... theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét." **Hê-bo-rơ 9:27**

Tất cả chúng ta phải chịu sự chết về thể xác. Nhưng cái chết thể xác chỉ là sự chấm dứt của thân thể xác thịt, chứ không phải của linh hồn chúng ta. Linh hồn của chúng ta, hay sự hiện hữu có tri thức đang sống bên trong cơ thể chúng ta, là bất diệt. Linh hồn của chúng ta sẽ dành trọn sự vĩnh cửu ở một trong hai nơi sau sự chết thể xác của chúng ta: Thiên đàng hay Địa ngục.

Thiên đàng là Ba-ra-đi vĩnh cửu nơi Đức Chúa Trời sống.

Địa ngục là sự chia cắt hoàn toàn với Đức Chúa Trời.

Sự sinh ra tự nhiên vào thế gian không chỉ là sự khởi đầu của đời sống thể xác, tạm thời của chúng ta trên đất, mà còn bắt đầu đời sống tâm linh tại đây và vượt xa xuyên suốt cõi vĩnh hằng. Vì vậy trong sự sáng vĩnh cửu, một số người có thể xem đời sống trên đất là không quan trọng, nhưng

điều này đơn giản là không đúng. Số phận vĩnh cửu của bạn thực sự được định đoạt bởi những quyết định bạn đưa ra trong suốt thời gian ở đây trên trần thế; quan trọng nhất là, quyết định về Chúa Giê-xu Christ là Chúa của cuộc đời bạn. Sự cứu chuộc dành cho tất cả chúng ta thông qua Chúa Giê-xu Christ, và qua duy chỉ Ngài chúng ta có thể thay đổi số phận của mình từ sự chia cắt đời đời khỏi Đức Chúa Trời, đến sống vĩnh cửu với Đức Chúa Trời nơi Thiên đàng. Chúa Giê-xu nói:

"Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." **Giăng 14:6**

Những quyết định chúng ta đưa ra trong cuộc đời trần thế cũng quan trọng vì những lý do khác. Cách chúng ta sống như một tín hữu có thể ảnh hưởng đến số phận đời đời của những người chưa biết Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu chuộc của họ. Mỗi ngày, mọi người xung quanh chúng ta đang quan sát tấm gương sống cho Đấng Christ của chúng ta. Là những Cơ Đốc Nhân, Đức Chúa Trời sử dụng mỗi người chúng ta để mang thiên đàng đến cho những người xung quanh chưa biết Ngài. Chúa Giê-xu nói:

"Các người là sự sáng của thế gian... Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đừng họ thấy những việc lành của các người, và ngợi-khen Cha các người ở trên trời." **Ma-thi-ơ 5:14-16**

"Tất cả Chúng Ta Đều cần một Đấng Cứu Rỗi"

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng lên Adam và Eva, Ngài tạo ra họ mà không tội lỗi và ở trong mối quan hệ hoàn hảo với Ngài. Khi họ không vâng lời của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương ba, họ đã mang tội lỗi vào cuộc sống của họ, và cho cả loài người. Trong Rô-ma 3:23 đã miêu tả rất rõ về ảnh hưởng do lỗi làm của Adam và Eva gây ra.

"...vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." **Rô-ma 3:23**

Không ai được miễn tội và ảnh hưởng của nó; hết thảy chúng ta đều phạm tội. Kết quả là chúng ta đều xa cách Đức Chúa Trời. Tội lỗi của chúng ta sẽ dẫn tới một hậu quả của sự vĩnh cửu.

"Tiền công của tội lỗi là sự chết." **Rô-ma 6:23a**

Vì Adam và Eva quyết định không vâng lời Đức Chúa Trời, Vì Adam và Eva quyết định không vâng lời Đức Chúa Trời, cái chết đã trở thành điều tất yếu đối với họ và hậu tự của họ (loài người); cả về thuộc thể và thuộc linh. Sau thất bại của họ, Đức Chúa Trời đã phải đổi mặt với một quyết định: cho phép tội lỗi thâm nhập vào thế giới loài người, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người, hoặc cung cấp một giải pháp để cứu loài người khỏi sự cảm buộc của tội lỗi. Rất may, tình yêu và ân điển của Ngài cuối cùng được bày tỏ, Đức Chúa Trời đã cung cấp một giải pháp cứu rỗi thông qua Con của Ngài.

"Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời." **Giăng 3:16**

"...nhưng sự ban-cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta." **Rô-ma 6:23b**

Rời xa Chúa Giê-xu Christ, nhân loại được định sẵn cho cả cái chết về thể xác lẫn tâm linh; sẽ không có một ngoại lệ nào. Nhưng đối với những ai ở trong Đấng Christ, cái

chết về thể xác vẫn đang chờ đợi chúng ta, nhưng cái chết về tâm linh (nơi Địa ngục) thì không. Thay vào đó, cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên đàng đang chờ chúng ta sau khi chúng ta rời khỏi trái đất này. Nhờ sự tế lễ hoàn hảo của Chúa Giê-xu Christ và sự phục sinh của Ngài từ cõi chết, chúng ta được thoát khỏi hình phạt thuộc linh của tội lỗi!

"Sự Cứu chuộc: Phần của Đức Chúa Trời và Phần của Bạn"

Sự cứu chuộc của bạn gắn kết hai quyết định quan trọng. Quyết định quan trọng đầu tiên Đức Chúa Trời đã thực hiện từ lâu là ban Con Một của Ngài vào trong thế gian để trở nên Đấng Cứu chuộc duy nhất. Quyết định thứ hai là của bạn để tiếp nhận Con Một của Ngài là Đấng Cứu chuộc của BẠN.

"Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào." **Ê-phê-sô 2:8--9**

ÂN ĐIỂN được định nghĩa là sự ban cho mà ta không xứng đáng nhận hay không do công sức mà đạt được. Ân điển là phần của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc, và Ngài ban ơn cho nhân loại bằng món quà hoàn hảo, Chúa Giê-xu Christ. Thông qua thập giá, Chúa Giê-xu đã trả đủ cho án phạt cho tội lỗi chúng ta. Và thông qua

Chúa Giê-xu, ân điển hiện thân của Đức Chúa Trời, không phải bởi việc lành nào của chúng ta, hay chúng ta có thể trả được. Chúng ta không thể kiếm sự cứu rỗi qua việc làm; đó là một món quà ban cho tất cả mọi người, không cần chúng ta phải trả gì.

ĐỨC TIN được định nghĩa là bằng cứ cho thấy điều gì đó tồn tại dù nó không thể thấy hoặc chạm được. Đức tin là cần thiết về phần chúng ta trong sự cứu rỗi, và bởi đức tin, là hành động bởi ý muốn của chúng ta, chúng ta chọn đầu phục cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời bằng cách để Chúa Giê-xu là Chúa của đời mình. Được tiếp nhận bởi đức tin nơi ân điển của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu Christ, bạn chắc chắn được định đoạt cho sự vĩnh hằng trên thiên đàng với Đức Chúa Trời. Bạn có thể chắc chắn 100% về sự thật này!

Dù việc lành không thể kiếm được sự cứu rỗi, chúng thật đóng một vai trò quan trọng trong việc sống đời sống Cơ Đốc sau khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giê-xu.

"Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu

để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo." **Ê-phê-sô 2:10**

Đức Chúa Trời có mục đích cụ thể cho mỗi cuộc đời của chúng ta, chi tiết của nó chủ yếu giữa bạn và Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời có mục đích chung cho tất cả con cái Ngài, và đó là chúng ta biến đức tin thành hành động bằng cách làm những việc lành. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta hoàn thành một phần quan trọng của kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, và chúng ta có đặc ân làm tỏa sáng tình yêu của Ngài cho những người khác. Sự cứu rỗi là cả một khởi đầu mới và một kết thúc và là nguyên nhân cho sự chúc tụng. Bạn là tạo vật mới, mãi mãi thay đổi!

"Phép Báp-têm bằng nước: Một tuyên bố công khai về một cuộc sống thay đổi"

Phép Báp-têm bằng nước là một cách quan trọng để công bố công khai về sự cứu rỗi của bạn. Phép báp-têm bằng nước kỷ niệm sự kết thúc của một lối sống cũ và sự khởi đầu của một cuộc đời mới. Chúa Giê-xu đã dạy tầm quan trọng của phép báp-têm bằng nước cho các môn đệ của Ngài ngay trước khi Ngài thăng thiên sau khi phục sinh. Ngài phán,

"Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ." **Ma-thi-ơ 28:19**

Xuyên suốt Tân Ước, có vô số câu chuyện về các tín hữu được làm phép báp-têm. Phép báp-têm bằng nước mang tính biểu tượng quan trọng đối với cả người được làm phép báp-têm và những người xung quanh. Phép báp-têm bằng nước giải thích rõ ràng: sự kết thúc của lối sống cũ của

bạn bằng cách đắm mình xuống nước; sự khởi đầu của cuộc sống mới của bạn trong Đấng Christ bằng cách lên khỏi mặt nước được làm sạch, thanh tẩy và một tạo vật mới trong Đức Chúa Trời.

Lu-ca 3: 3 bày tỏ phép báp-têm bằng nước như một "phép báp-têm cho sự ăn năn", và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên bố công khai chúng ta đã từ chối lối sống cũ và tội lỗi của chúng ta. Mặc dù phép báp-têm bằng nước không cứu chúng ta cũng như không che đậy tội lỗi của chúng ta, nhưng điều đó bày tỏ một phần quan trọng của đời sống Cơ Đốc Nhân của chúng ta - một tuyên bố rằng bạn là tạo vật mới, một cuộc sống thay đổi! Nếu có một người không cần phải tuyên bố, thì đó là Chúa Giê-xu, người đã sống một cuộc đời vô tội trên trái đất. Nhưng Lu-ca 3:21 viết,

"Khi tất cả dân chúng đều chịu báp-têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu báp-têm." **Lu-ca 3-21.**

Chúa Giê-xu đã chịu phép báp-têm để chúng ta noi gương Ngài. Tầm quan trọng của phép báp-têm bằng nước không thể được phóng đại. Nếu bạn chưa được làm

phép báp-têm bằng nước, bạn nên xem xét phép báp-têm bằng nước là ưu tiên hàng đầu. Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta công bố công khai về sự cứu rỗi của chúng ta và hầu hết các hội thánh tin theo Kinh Thánh đều tổ chức nhiều cơ hội để được làm phép báp-têm bằng nước. Theo gương Chúa Giê-xu luôn là một mục tiêu chiến thắng. Đức Chúa Trời sẽ ban phước dồi dào và ban thưởng cho bạn vì sự trung tín và vâng lời của bạn đối với Ngài!

"Một cân nhắc sau cùng"

Nếu bạn chưa từng tiếp nhận Chúa Giê-xu trong cuộc sống của bạn, hoặc nếu bạn đã từng, nhưng không còn sống cho Ngài nữa, bạn có thể bắt đầu một cam kết mới với Ngài **NGAY TRONG HÔM NAY** bằng những lời nguyện đơn giản từ sự chân thành trong tấm lòng bạn. Lời cầu nguyện đó có thể như sau,

" Lạy Chúa Giê-xu, con biết rằng con là kẻ phạm tội và chỉ có Ngài mới có thể giải thoát con khỏi hình phạt của tội lỗi. Con mời Ngài ngự vào cuộc đời con và tẩy sạch mọi tội lỗi nơi con. Xin giúp con sống cho Ngài trong mọi khía cạnh hàng ngày trong cuộc đời con. Tạ ơn Ngài ngự vào cuộc đời con và giải phóng con!"

Nếu bạn cầu nguyện với sự chân thành, tin chắc rằng Chúa Giê-xu sẽ thực hành lời Ngài hứa, bạn sẽ nhận được sự cứu rỗi, thay đổi vận mệnh vĩnh cửu và sẽ được ở bên Ngài mãi mãi.

Nếu bạn đã đưa ra quyết định theo Đấng Christ, chúng tôi rất sẵn lòng lắng nghe bạn và cung cấp cho bạn thêm sự tĩnh nguyện trong Ứng dụng Kinh Thánh để giúp bạn trong hành trình mới. Vui lòng chọn liên kết dưới đây

**TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH THEO CHÙA GIÊ-
XU!**